

THỰC HIỆN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ TÁI CỬ CẤP ỦY TỈNH KHÓA XX

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy tỉnh khóa XX.



Ảnh: MINH ĐỨC

chỉ đạo, nguyên tắc trong thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử các chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, phải quan trọng nhất là mục tiêu xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao về ý chí và hành động. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX phải là những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ và hành động quyết liệt, hiệu quả; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; có uy tín trong Đảng, gần gũi mật thiết với nhân dân; có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành trong thực tiễn

và khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, khả năng đáp ứng của cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX cần có số lượng và cơ cấu hợp lý, nhất là ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng. Bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy tỉnh những nhân tố mới có đức, có tài, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực; có triển vọng phát triển thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của cấp ủy tỉnh trong tình hình mới. Việc giới thiệu lựa chọn nhân sự phải được

chuẩn bị kỹ lưỡng và căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; phải trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng phương án sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý, "đúng người, đúng việc" đối với nhân sự lãnh đạo cấp ủy tỉnh khóa XX, lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhiệm kỳ tới. Đồng thời, có giải pháp phù hợp, hiệu quả, đúng quy định để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền chuẩn bị. Quy trình giới thiệu nhân sự tái cử các chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 bước. Tại

hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (bước 1 của quy trình), căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và phương hướng công tác nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; trên cơ sở danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2 của quy trình), các đại biểu thảo luận và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự tái cử đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua ở bước 1. Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 (bước 3 của quy trình), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 4 của quy trình), trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử các chức danh để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 (bước 5 của quy trình), các đại biểu phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Sinh viên được học vượt, rút ngắn thời gian đào tạo

(chinhphu.vn) Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy để bảo đảm học sinh, sinh viên được hưởng các quyền và thực hiện các nhiệm vụ trong nhà trường. Quy chế này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, trường có đào tạo giáo viên (gọi chung là nhà trường); học sinh, sinh viên trong nhà trường; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Về quyền của học sinh, sinh viên, dự thảo nêu rõ: Học sinh, sinh viên được bảo đảm các quyền theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời được bảo đảm các quyền



Ảnh minh họa

sau khi tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định; được xem xét tiếp nhận vào ở nội trú trong ký túc xá theo quy định... Về nhiệm vụ của học sinh, sinh viên, dự thảo quy định: Học sinh, sinh viên phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau: Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch của nhà trường; chủ động, tích cực tự học tập, tự nghiên cứu, sáng tạo, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe. Đồng học phí theo quy định của nhà trường; đóng bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật... Theo dự thảo, nội dung công tác học sinh, sinh viên gồm: Giáo dục tư tưởng chính trị; giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng; giáo dục

thẩm mỹ; giáo dục thể chất và y tế trường học... Dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên gồm: Tư vấn học tập, tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực cá nhân; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn học sinh, sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...) trong quá trình học tập. Công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp và tư vấn việc làm sẽ tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp của công tác tư vấn hướng nghiệp; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, hướng nghiệp và việc làm theo quy định hiện hành. Về hỗ trợ tài chính, tổ chức lựa chọn, trao học bổng tài trợ cho học sinh, sinh viên xuất sắc, vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn.

đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành các bến đò ngang sông. Theo ông Đỗ Phúc Hậu, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Từ ngày 29/7 đến ngày 3/8, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 13/13 bến đò ngang dân sinh trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, các chủ bến đò đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa, như quy định về điều kiện hoạt động của bến, cửa phương tiện và người điều khiển phương tiện chờ khách ngang sông. Tuy nhiên, vẫn còn một số bến đò C1, xã An Tân không có giấy phép mở bến theo quy định, do vướng ngại về thủ tục thuê đất. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính của bến đò C1, đồng thời tham mưu UBND huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động của bến đò này. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và chính quyền địa phương ký cam kết bảo đảm ATGT đường thủy trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền tới các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không chở quá số người quy định, yêu cầu hành khách khi đi đò phải mặc áo phao hoặc cầm, đeo dụng cụ nổi theo quy định nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

TRẦN TUẤN

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

giá trị sản xuất công nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước ước đạt 643 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng gần 66% so với cùng kỳ; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 3.971 tỷ đồng, tăng gần 4% so với tháng trước và giảm 7,6% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1.307 tỷ đồng, tăng hơn 3,9% so với tháng trước và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2019. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2019 gồm: phụ tùng ô tô, xe máy, tàu thủy; thức ăn gia súc, gia cầm; sản phẩm Nitorat Amoni; điện...

THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 232 mẫu bệnh phẩm và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 14/8 lên 6.812 mẫu.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cán bộ, nhân viên cũng như người dân đến giao dịch tại Trung tâm.

Định kỳ hàng tuần Trung tâm thực hiện tổng vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên; chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, vật tư cần thiết như dụng cụ đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn. Cán bộ, nhân viên và người đến giao dịch đều phải đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, thực hiện giãn cách (khoảng cách 1m). Ngoài ra, cán bộ, nhân viên Trung tâm thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4) để tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Bà Khánh dân số



Bà Nguyễn Thị Khánh, cộng tác viên dân số thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La (Đông Hưng) thường xuyên đến nhà người dân để tuyên truyền chính sách dân số.

Hơn 30 năm gắn bó với công tác dân số - KHHGD, bà Nguyễn Thị Khánh, cộng tác viên dân số thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La (Đông Hưng) đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động người dân thực hiện tốt công tác dân số - KHHGD tại địa phương. Từ đó, giúp người dân trong thôn xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Ở tuổi 68 nhưng bà Khánh vẫn ngày ngày tất bật với công tác dân số - KHHGD của thôn. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bà lại đến các gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiên trì phân tích cho từng người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc sinh đẻ có kế hoạch, đồng thời động viên họ thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGD. Chính vì vậy, bà còn trong thôn thường gọi bà với cái tên "bà Khánh dân số". Bà chia sẻ: Đối tượng được tôi quan tâm hơn cả là những gia đình đông con, gia đình sinh con một bé và gia đình kinh tế khá giả có nguy cơ sinh con thứ ba. Để có thể làm tốt vai trò của một cộng tác viên dân số, điều cốt yếu nhất là phải "bám dân", nắm rõ từng hoàn cảnh để có cách tiếp cận phù hợp.

Gia đình chị Hoàng Thị Diệu và anh Nguyễn Văn Nghiệm, thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La sinh 2 con gái. Tuy nhiên, vợ chồng anh chị quyết không sinh thêm con để tập trung phát triển kinh tế. Chị Diệu cho biết: Lúc đầu gia đình tôi cũng muốn có thêm con trai để cho có "nếp" có "tề". Tuy nhiên, sau khi được bà Khánh vận động, giải thích nếu sinh thêm con sẽ rất vất vả và nên vợ chồng tôi quyết định chỉ dừng lại ở 2 con. Đến nay, kinh tế gia đình tôi cũng ổn định và có đủ điều kiện nuôi dạy các cháu.

Thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La là thôn đông dân cư với 362 hộ, 1.168 nhân khẩu, phần lớn là dân số trẻ. Số cặp vợ chồng sinh con một bé là 174. Những đặc điểm đó là thách thức không nhỏ đối với người cộng tác viên dân số. Chính vì thế, bà Khánh luôn tận tụy, thường xuyên "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vận động người dân chấp hành tốt các chính sách dân số với phương châm "mưa dầm thấm lâu". Không quản thời tiết mưa hay nắng, hễ có điều kiện là bà Khánh vừa tư vấn trực tiếp, phát tờ rơi vừa đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chính sách về dân số. Khi hỏi đến bất cứ gia đình nào trong thôn, bà cũng đều nhớ mặt, nhớ tên và số nhân khẩu của từng gia đình. Trong quá trình vận động, tuyên truyền người dân thực hiện các chính sách dân số, bà Khánh cũng gặp không ít khó khăn do nhiều người né tránh, không tiếp chuyện, nhưng bằng sự kiên trì, bà đã cố gắng phân tích, thuyết phục. Từ đó, nhận thức của người dân dần được nâng lên.

Không chỉ là cộng tác viên dân số, bà Khánh còn đảm nhiệm vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, cộng tác viên y tế thôn. Vì vậy, cùng với cấp phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ và người dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bà Khánh khéo léo lồng ghép việc tuyên truyền về công tác dân số - KHHGD vào các buổi họp và sinh hoạt định kỳ của chi hội phụ nữ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Dù ở bất cứ cương vị nào, bà Khánh luôn nhận được sự tin nhiệm của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Bản thân bà nhiều lần được nhận giấy khen, kỷ niệm chương của UBND huyện Đông Hưng, xã Đông La và ngành dân số. Thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La nhiều năm là đơn vị văn hóa.

THU HOÀI

THÁI THỤY Bảo đảm an toàn các bến đò ngang

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy trong mùa mưa bão, ngành chức năng huyện Thái Thụy đã tăng cường kiểm tra phương tiện và người điều khiển phương tiện chờ khách tại các bến đò ngang sông. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện cũng như người tham gia giao thông đường thủy chấp hành đúng quy định.



Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân mặc áo phao khi đi qua đò Côi (xã Thụy Việt, Thái Thụy).

bến đò. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn tới hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hành chính, giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng thời nhắc nhở hành khách khi đi đò phải

mặc áo phao, cầm, đeo dụng cụ nổi để bảo vệ tính mạng, đề phòng sự cố khi lưu thông trên sông. Hơn nữa để bảo đảm an toàn cho chính mình và hành khách, tôi cam kết chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt

động của bến đò khi có mưa bão xảy ra, chỉ hoạt động trở lại khi bão tan. Để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão năm nay, UBND huyện Thái Thụy